

# INOX เร่งสร้างความเชื่อมั่น



**INOX เร่งสร้างความเชื่อมั่นผู้ลงทุน ตั้งเป้าผลิตเต็มสูบ 300,000 ตัน/ปี ในปี 58 หวังก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตสแตนเลสรีดเย็นอันดับหนึ่งของเอเชีย**

INOX (โพสโค-ไทยน็อคซ์) เดินหน้าเร่งสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน ประกาศแผนธุรกิจภายหลังการควบรวมกิจการโพสโค เกาหลีมูลค่ากว่า 17,500 ล้านบาทแล้วเสร็จ เดินหน้าผลิตสแตนเลสรีดเย็นเต็มกำลังที่ 300,000 ตัน/ปี ภายในปี 2558 และตั้งเป้าเป็นผู้นำส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดของประเทศ พร้อมก้าวตามรอยบริษัทแม่ที่เกาหลีได้ผลักดันให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดีที่สุดของประเทศและติดอันดับโลก

ดร.โฮ-ชอก ชง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท โพสโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ INOX กล่าวว่า ภายหลังจากที่ บริษัท โพสโค แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ผู้ผลิตเหล็กอันดับ 4 ของโลก ได้ดำเนินการควบรวมกิจการ กับบริษัท ไทยน็อคซ์ สแตนเลส จำกัด (มหาชน) ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 17,500 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โพสโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) โดยใช้ชื่อหลักทรัพย์เช่นเดิมว่า INOX ได้ประกาศวิสัยทัศน์เพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ และเป็นตัวแทนสายงานธุรกิจสแตนเลสของโพสโคในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตั้งอุปกรณ์การผลิตเพิ่มเติม รองรับการผลิตอย่างเต็มกำลังที่ 300,000 ตันต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2558 และจะมุ่งครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมสแตนเลสรีดเย็นในประเทศ เพื่อคงความเป็นผู้นำการตลาดของประเทศต่อไป โดยเตรียมนำผลิตภัณฑ์สแตนเลสเกรดใหม่เข้าสู่ตลาดให้เป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้มากขึ้น ให้ตอบสนองอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศได้มากขึ้น และคาดว่า การเติบโตของธุรกิจตามแผนนี้จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยให้เติบโตไปด้วยกัน

โพสโคได้เข้าถือหุ้นในไทยน็อคซ์ประมาณร้อยละ 15 เมื่อปี 2550 ด้วยศักยภาพการผลิตและการตลาดของไทยน็อคซ์ที่แข็งแกร่งและเติบโตมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จึงได้นำมาสู่การควบรวมกิจการเพื่อประสานคุณค่าของธุรกิจซึ่งกันและกัน และวันนี้โพสโคได้เข้าถือหุ้นประมาณ ร้อยละ 95 พร้อมเปลี่ยนทีมบริหารใหม่จากโพสโค เกาหลี ซึ่งจะได้นำโมเดลแห่งความสำเร็จจากโพสโคเข้ามาประยุกต์บริหารและพัฒนาตลาดในประเทศ

การเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของผู้นำในตลาดเหล็กระดับโลกและเป็นผู้ผลิตสแตนเลสรายเดียวในประเทศไทย จะทำให้โพสโค-ไทยน็อคซ์ มีความแข็งแกร่งขึ้น และมีความยั่งยืนมั่นคงในฐานะบริษัทระดับโลก ทั้งการบริหารต้นทุนและการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายและเครือข่ายในประเทศต่างๆทั่วโลก โดยโพสโคจะผลักดันตลาดของโพสโค-ไทยน็อคซ์ และเชื่อมต่อภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อการส่งออก ซึ่งจะทำให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากขึ้น โดยพนักงานทุกคนในบริษัท โพสโค-ไทยน็อคซ์ ต่างมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นเพื่อ

ที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็น “บริษัทผู้ผลิตสแตนเลสที่น่าไว้วางใจที่สุดอันดับหนึ่งของโลก”

“วันนี้โพลโค-ไทยน็อคซ์ ได้ก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตที่สำคัญและเป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของโพลโคในประเทศไทย เราได้ให้คำปฏิญาณต่อลูกค้า ชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ และพนักงานทุกคน ว่าเราดำเนินธุรกิจให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และเติบโตไปกับลูกค้า มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย สร้างงานให้แก่คนไทย สร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงาน เช่นเดียวกับที่โพลโค บริษัทแม่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงทั้งจากประชาชนในประเทศและในระดับโลก” ดร. โฮ-ซอก ชง กล่าวในที่สุด

ปัจจุบัน บริษัทโพลโคเป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่อันดับ 4 ของโลกที่มีรายได้เฉลี่ยปีละ 53 พันล้าน เหรียญสหรัฐ มีผลผลิตเหล็กส่งเข้าสู่การใช้งานในตลาดโลกถึง 33 ล้านตันต่อปี มีบริษัทในเครือกว่า 94 แห่งและบริษัทในเครือข่ายแคว อินเตอร์เนชั่นแนลอีก 88 แห่ง ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กที่มีศักยภาพที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและในเอเชีย ที่มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆของโลกด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพสูง เทคนิคและอุปกรณ์การผลิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้โพลโคยังได้รับเลือกให้เป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจ และชาวเกาหลีต้องการทำงานด้วยมากที่สุด

บริษัท เจพี วัน คอนซัลแทนท์ จำกัด โทร. 0 2939 2773

นายจตุพล ศิริเดช

นางสาวณิชา ไบวิวัฒนา